

ชื่อโครงการ	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน บริหารจัดการ ร้านเส้นทองการแวน
โดย	นางสาวฐิติชญา มาไกล รหัส 58541204016-4 นายรัชศิลป์ ภูมิซอ รหัส 58541204153-7
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน
หลักสูตร	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ปีการศึกษา	2563

## บทคัดย่อ

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน บริหารจัดการ ร้านเส้นทองการแวน ในครั้งนี้ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อบกพร่องและสอบถามความต้องการของเจ้าของกิจการ แล้วนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการทำงาน โดยมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกันส่งผลให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปได้อย่างง่ายและมีความเป็นปัจจุบัน โดยการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน บริหารจัดการ ร้านเส้นทองการแวน ประกอบด้วยผู้ใช้งาน 4 ระดับได้แก่ เจ้าของกิจการ พนักงานขาย ลูกค้าสมาชิกและลูกค้าทั่วไป โดยลูกค้าสมาชิก จะสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และจำลองแวนตาได้ เจ้าของร้านสามารถอนุมัติหรือยกเลิกการการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าสมาชิกได้ โดยลูกค้าสามารถดูรายการสินค้าของตนเองผ่านระบบได้ ทำให้ง่ายต่อการทำรายการต่าง ๆ ของกิจการ เหตุที่ต้องจัดทำระบบเนื่องมาจากในปัจจุบันเป็นยุคสมัยของเทคโนโลยีซึ่งมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนองงานหลาย ๆ ส่วนเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ส่งผลดีต่อการทำงาน ช่วยให้สามารถขายสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้มีความสะดวกในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบเพื่อช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยมีกระบวนการทำงานของระบบจะเริ่มมาจากการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดทำระบบนี้ขึ้น จากนั้นจึงเริ่มปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดและความต้องการของระบบงานนี้จากเจ้าของกิจการร้าน เส้นทองการแวน จากนั้นจึงเริ่มทำการออกแบบระบบแล้วจึงนำไปให้เจ้าของกิจการตรวจสอบเมื่อเจ้าของกิจการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วมีมติเห็นชอบกับระบบนี้ข้าพเจ้าจึงได้เริ่มจัดทำระบบขึ้นมา

จากการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน บริหารจัดการ ร้านเส้นทองการแวน พบว่าระบบการทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีซึ่งทำให้กิจการได้เพิ่มช่องทางการให้บริการสินค้าออนไลน์มีความทันสมัยมากขึ้นอีกด้วย

## กิตติกรรมประกาศ

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน บริหารจัดการ ร้านเส้นทองการแวน ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในครั้งนี้ จึงใคร่ขอกล่าวขอบคุณ ดังนี้

ขอขอบพระคุณ อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ แก้ไข ตลอดจนชี้แนะแนวทาง จนโครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณ คุณสายทอง สิงห์โหราช เจ้าของธุรกิจจำหน่ายแวนสายตา ร้านเส้นทองการแวน ที่ได้อนุญาตให้จัดทำโครงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน บริหารจัดการ ร้านเส้นทองการแวน ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงการฉบับนี้มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในด้านต่าง ๆ ทำให้ผู้จัดทำโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำโครงการใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เป็นอย่างสูงที่เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูให้โอกาสในทุก ๆ ด้าน ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้วิชาความรู้มาจนกระทั่งมีวันนี้ขอบคุณรุ่นพี่และเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำและให้กำลังใจที่ดีเสมอมาและทุก ๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามที่ช่วยเหลือจนกระทั่งโครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

ฐิติชญา มาไกล  
รัชศิลป์ ภูมิซอ